

( ถำนำ )

ประกาศองค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคอนหาวยธรรมร์ภัก์ ๒

ตำบลบุง อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

(ตามแบบองค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)

.....

ด้วย องค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบรหิการส่วนจังหวัด” มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคอนหาวยธรรมร์ภัก์ ๒ ตำบลบุง อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร,ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๕๔๐ เมตร พร้อมปิดฝาคสล. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖ เมตร พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบองค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ราคา กลางของงานก่อสร้างในการสบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสบราคาจ้างต้น หากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเองจะนำ ราคากลางของทางราชการมาปฎิเสทความรับผิดชอบหรือเรียกรอค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สบราคาจ้าง

๒. เป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียน หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีโชนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าประเภทรับเหมาก่อสร้าง โดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สบราคาจ้าง ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันภายในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗๐,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา

๓. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบรหิการราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสท ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบรหิการส่วนจังหวัด ณ วันประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสบราคาจ้างครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคู่สถานที่ก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะต้องเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า ผู้เสนอราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบรหิการส่วนจังหวัดไม่ได้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจรายละเอียดใดๆ ให้สอบถามได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นซองสบราคาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และยื่นซองสบราคา ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๑ อาคารคณเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสบราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประกวดราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง จังหวัดอำนาจเจริญ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนน ชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้สนใจติดต่อบริการเอกสารสบราคาในราคาชุดละ ๕๐.- บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายการเงิน

กองคลัง องค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๑ อาคารคณเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ในวันราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.amnatpaoo.go.th](http://www.amnatpaoo.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

องค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินเพียงพอเท่านั้น และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาภายใน ๗ วัน หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ทั้งนี้ องค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จะยกเลิกการสบราคาโดยไม่จัดจ้างเลยก็ได้ หากมีเงินไม่เพียงพอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะถือเป็นข้ออ้างเรียกรอความเสียหายใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์)

นายกองค์การบรหิการส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ อจ ๕๑๐๐๘/ ๔ /๒๕๖๐

ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคอนหวายธรรมรักษ์ ๒ ตำบลบึง อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร,ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมปิดฝา คสล.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)

๑.	งบประมาณ	๑,๑๗๖,๐๐๐.- บาท
๒.	ราคากลาง	๑,๑๗๘,๐๐๐.- บาท
๓.	กำหนดวันแล้วเสร็จ	๖๐ วัน
๔.	มีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า	๕๘๐,๐๐๐.- บาท
๕.	แบบราคาชุดละ	๕๐๐.- บาท
๖.	ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า	๒ ปี
๗.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จะจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้	

**งวดที่ ๑** (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินทั้งหมดของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคอนหวายธรรมรักษ์ ๒ ตำบลบึง อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร,ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมปิดฝา คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนและปริมาณงาน,ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) และถ่ายภาพประกอบการเบิกเงินเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงานรับรองภาพถ่าย

สำเนาถูกต้อง

(นาง ดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดย นาง ดวงอุมา โพธิ์วัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เอกสารสอบราคา เลขที่ อจ 51008/4/2560